

*

NGHỊ QUYẾT
Đại hội lần thứ II Đảng bộ trường THPT Nguyễn siêu
Nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Siêu nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành trong ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020. Dự Đại hội có 49 đảng viên, trong tổng số 49 đảng viên của Đảng bộ.

Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo các Văn kiện trình đại hội XIII của Đảng, báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Quận Cầu Giấy; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng của Báo cáo chính trị, chương trình hành động của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội; bầu BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy.

Đại hội lần thứ II Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Siêu
nhiệm kỳ 2020 - 2025
QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các dự thảo Báo cáo trình Đại hội: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm những nội dung chủ yếu như sau:

1.1-Về đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020:

a) Khẳng định rõ thành tựu, ưu điểm nổi bật của Đảng bộ trên các lĩnh vực:

* Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học; xây dựng cơ cấu tổ chức của nhà trường phù hợp với quy chế của trường Tư thục. Thường xuyên coi trọng lãnh đạo phong trào “Thi đua Dạy tốt, Học tốt” diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đạt hiệu quả. Luôn coi trọng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường có số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng cao. Đã quan tâm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ giảng dạy và học tập ở nhà trường theo tiêu chí của Trường chất lượng cao, Trường giảng dạy chương trình quốc tế Cambridge.

* Về công tác xây dựng Đảng: Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng Đảng bộ vững

mạnh về tổ chức; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng được nâng cao; nội bộ Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động. Đánh giá, bình xét chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm 100% đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 17.5 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ liên tục được Quận ủy Cầu Giấy công nhận cơ sở Đảng trong sạch hoàn thành Tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 08 đảng viên mới, bảo đảm chất lượng, đúng thủ tục nguyên tắc.

* Về lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị xã hội của Nhà trường: Đã thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên và tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện. Các tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn vững mạnh, hoạt động có hiệu quả; xung kích trong tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành, của xã hội và của nhà trường.

b) Chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân:

* Về khuyết điểm và hạn chế: Đảng bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa sâu sát. Việc “nêu gương” và tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của đảng viên đôi khi còn hạn chế. Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ của cán bộ, giáo viên còn có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của nhà trường trong tương lai.

* Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế: Công tác kiểm tra, đôn đốc của Đảng ủy có lúc chưa thật chủ động, nhạy bén; việc nghiên cứu, rút kinh nghiệm, trao đổi thông tin chưa được thường xuyên, kịp thời. Phương pháp, tác phong công tác của một số ít cán bộ, đảng viên chưa chủ động, sáng tạo. Một số ít đảng viên chưa tích cực, tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ kiến thức, năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Nhà trường.

1.2- Về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025:

a) Tiếp tục đổi mới về nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về chiến lược phát triển của nhà trường trong tương lai. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục của trường theo tiêu chí của Trường Việt Nam hội nhập Quốc tế, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục trong cả 3 cấp học. Coi trọng giáo dục đạo đức, kết hợp học tập với rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng sống, động viên được sự tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đào tạo học sinh trở thành những con người có phẩm chất, năng lực cần thiết như: *trung thực, nhân văn, tự do sáng tạo, có hoài bão và lí tưởng phục vụ Tổ quốc, cộng đồng.*

b) Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: Trường trở thành Trường Việt Nam hội nhập Quốc tế ngang tầm với các trường phổ thông tiên tiến trong khu

vực và Quốc tế. Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên (người Việt Nam và người nước ngoài) đạt tiêu chí của Trường Việt Nam hội nhập Quốc tế, Trường học thông minh ứng dụng CNTT Microsoft, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường; Học sinh đạt được các yêu cầu của trường CLC, đạt được các chứng chỉ Cambridge theo yêu cầu của từng lớp, từng cấp học; tốt nghiệp THPT 100%, và đạt tiêu chuẩn vào các trường Đại học trong và ngoài nước. Tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, thi đánh giá năng lực các cấp trong và ngoài nước đạt kết quả cao; Hàng năm đảng bộ đạt tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; mỗi năm kết nạp được từ 1-2 đảng viên mới; Xây dựng các tổ chức quần chúng của nhà trường đạt vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức năng.

c) Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực:

* Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Thực hiện tốt mục tiêu đào tạo học sinh trở thành con người Việt Nam phát triển toàn diện, yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; phát triển năng lực học sinh theo mô hình ASK (Thái độ - Kỹ năng - Kiến thức), chuẩn bị hành trang cho học sinh trở thành những công dân toàn cầu, đồng thời đảm bảo phát huy tốt nhất tiềm năng riêng của mỗi cá nhân để sống tốt và làm việc hiệu quả theo mục tiêu của từng cấp học; Xây dựng chương trình nhà trường theo định hướng tự chủ dựa trên khung chương trình giáo dục phổ thông mới và chương trình quốc tế Cambridge; Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Đảng, của ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên người Việt Nam và người nước ngoài có số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng cao, tập trung đào tạo giáo viên Việt Nam trở thành giáo viên quốc tế; Thực hiện Quốc tế hóa, từng bước hình thành mô hình lớp Quốc tế; phát triển Trung tâm khảo thí quốc tế Cambridge, hình thành Trung tâm Quốc tế trực thuộc để mở rộng khảo thí; xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường hiện đại, trường học thông minh và các dịch vụ phục vụ theo yêu cầu của trường Việt Nam hội nhập quốc tế.

* Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ, nhất là năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện, cụ thể hóa nghị quyết. Tập trung nâng cao chất lượng và nền nếp sinh hoạt của Đảng bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đổi mới phương pháp lãnh đạo theo phương châm “Bám sát chủ trương của cấp trên, luôn chủ động, nhạy bén đạt hiệu quả và chất lượng thật”.

* Mô hình hóa cơ cấu tổ chức và chuyển đổi phương thức quản trị nhà trường theo hướng đồng bộ và chuyên môn hóa cao; Thực hiện cơ cấu tổ chức nhà trường thành Trường phổ thông gồm 3 cấp học để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của một trường Việt Nam hội nhập quốc tế dưới sự chỉ đạo chung của một Hội đồng Trường và sự Lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, đề nghị Quận ủy cho thay

đổi tên gọi Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Siêu thành Đảng bộ Trường Nguyễn Siêu.

* Lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị xã hội: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh của Nhà trường vững mạnh về tổ chức, hoạt động có hiệu quả. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển Đội viên, Đoàn viên; giới thiệu đoàn viên ưu tú phát triển Đảng; cán bộ phụ trách công tác Công đoàn, Đoàn- Đội (Bí thư Đoàn) của nhà trường phải là những Đảng viên trẻ. Xây dựng Chi hội Chữ thập đỏ làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục các giá trị nhân đạo và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Gắn bó chặt chẽ và luôn đồng hành với cha mẹ học sinh, tranh thủ sự đồng tình và giúp đỡ của cha mẹ học sinh về mọi mặt.

Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ kết quả thảo luận những vấn đề cơ bản của Báo cáo chính trị; Chương trình hành động; ý kiến chỉ đạo của Quận ủy để bổ sung, hoàn thiện văn kiện chính thức của Đại hội.

2- Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và báo cáo chính trị của Quận ủy Cầu Giấy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI. Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn chỉnh, báo cáo Quận ủy.

3- Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Quận Cầu Giấy gồm 02 Đại biểu chính thức và 01 Đại biểu dự khuyết.

4- Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Quận Cầu Giấy, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong Nhà trường dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Quận ủy CG;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Các đảng ủy viên;
- Lưu VP.

**T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ**



Nguyễn Vĩnh Hạnh